
ส าเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์โคก 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๑ 

วันที่ ๑๗  มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์โคก 

 

****************** 
 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายอุทัย       มะลา ประธานฯ นายอุทัย    มะลา  
๒. นายโพธิ์        บุญค า รองประธานฯ นายโพธิ์  บุญค า  
๓. นายรักมะณี   ค าด า ส.อบต.หมู่ที่ ๑ นายรักมะณี    ค าด า  
๔. นายสมชาย    บุญเลิศ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ นายสมชาย   บุญเลิศ  
๕. นายชมภู       วงษ์จ าปา ส.อบต.หมู่ที่ ๔ นายชมภู    วงษ์จ าปา  
๖. นางทวี          สายสุข ส.อบต.หมู่ที่ ๕ นางทวี    สายสุข  
๗. นายบุญเลิศ   อินทร์ศรีเมือง ส.อบต.หมู่ที่ ๖ นายบุญเลิศ  อินทร์ศรีเมือง  
๘. นายวีระ        หงส์วงษ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ นายวีระ   หงส์วงษ์  
๙. นายพงษ์สันต์ิ  พันธ์จ าปา ส.อบต.หมู่ที่ ๘ นายพงษ์สันต์ิ  พันธ์จ าปา  

๑๐. นายอภิสิทธิ์    บุญสงค์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ นายอภิสิทธิ์  บุญสงค์  
๑๑. นายคณู        อุตะรา ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ นายคูณ   อุตะรา  
๑๒. นางน้อย       สอนภักดี ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ นางน้อย  สอนภักดี  
๑๓. นายบุญจันทร์  ไชยอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ นายบุญจันทร์  ไชยอุดม  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ส.ต.ท.สุดใจ  อินทร์สีเมือง ปลัด อบต.ฯ ส.ต.ท.สุดใจ  อนิทร์สีเมือง  

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์โคก เข้าห้องประชุมครบทุกท่านแล้ว ส.ต.ท.สุดใจ  
อินทร์สีเมือง ปลัด อบต.สิงห์โคก ได้เชิญ นายอุทัย มะลา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์โคก ได้
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป 
            การก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์โคก ปี พ.ศ ๒๕๖๕  ดังนี้  สมัยสามัญ 
สมัยแรก ก าหนดระหว่างวันที่ ๑๗- ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ก าหนดระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ก าหนดระหว่างวันที่ ๑-๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๕   สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
ก าหนดระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  สมัยสามัญสมัยแรกปีถัดไป ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  จึง
ประกาศให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ วันนี้มีระเบียบวาระ ๖ วาระ  
สมาชิกเข้าประชุมครบทั้ง ๑๓ ท่าน 
 
 



-   -๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - ในการประชุมครั้งที่แล้วเราก็ได้เลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภา  เลขาสภาฯ ก็
 เรียบร้อยแล้ว ท่านรองประธาน ท่าน นายโพธิ์ บุญค า  ท่านเลขา สิบต ารวจโท สุดใจ อินทร์สีเมือง  
ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ - การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอเชิญท่านประธานกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมครับ 
นายรักมะณีฯ - เรียนท่านประธาน ท่านรองประธาน ท่านปลัดสุดใจ และท่านสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติทุก

ท่านครับ ผม สอบต.รักมะณ ีค าด า สมาชิกสภา อบต.สิงห์โคก หมู่ที่ ๑ ตามท่ีได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ประกอบด้วย ท่านคูณ อุตะรา เป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ผมเป็นกรรมการ และท่านนายวีระ หงษ์วงษ์ เป็นกรรมการและเลขา จากการตรวจส าเนา
บันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือการประชุมสภาฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ มี
รายละเอียดครบถ้วนทุกหมวดทุกวาระ 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกท่านใดเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมจะหามตินะ
ครับว่าที่ประชุมจะรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยคะแนน ๑๒  เสียง งด ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ กระทู้ถาม 
 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องพิจารณา 
ประธานสภา ฯ - พิจารณาการคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันประกันสุขภาพ (สปสช.) 
 จ านวน ๒ ท่าน ขอเชิญท่านเลขาสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 
ปลัด อบต.ฯ - กราบเรียนท่านประธาน ท่านรองประธาน และท่านสมาชิกสภาที่เคารพ ส าหรับ

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของต าบลสิงห์ โคก  หรือเรียกง่ายๆ ว่า สปสช.
คณะกรรมการชุดเดิมครบวาระทั้งหมดไปเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ องค์ประกอบส่วนหนึ่งก็
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน ๒ ท่าน ครบวาระไปตามระเบียบและกฎหมาย ถูกช่วงกับ
เรามีการเลือกตั้งใหม่พอดี ก็เลยน าเรื่องเข้าสู่สภาฯ เพ่ือคัดเลือกตัวแทน ๒ ท่าน เป็นกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพของต าบลสิงห์โคก กองทุนมีหน้าที่พิจารณาโครงการของแต่ละหมู่บ้านที่
เสนอมาที่กองทุนฯ ซึ่งไม่เกี่ยวกับงบประมาณของ อบต. กองทุนจะมีงบประมาณมาจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์โคก ประธานกองทุน
โดยต าแหน่ง คือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่สภาฯ
มอบหมาย จ านวน ๒ ท่าน ผู้น าชุมชน จ านวน ๔ ท่าน หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการ 

สาธารณสุข คือ ผอ.รพสต. ทั้งสองแห่ง ตัวแทน อสม. เมื่อได้กรรมการครบแล้วก็จะคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒ ท่าน  ในขณะนี้อยู่ในช่วงทาบทามขอรายชื่อ ก็ขาดทางสภาฯและนายกอบต. 
ซึ่งก็รอการรับรองจาก กกต. ซึ่งตามกฎหมายก าหนดว่าหากไม่มีเรื่องร้องเรียนก็รับรองภายใน ๓๐ วัน 
แต่หากมีเรื่องร้องเรียนรับรองภายใน ๖๐ วัน หลังจากวันเลือกตั้ง ซึ่งไม่น่าจะเกิน วันที่ ๒๖  มกราคม 
๒๕๖๕ แต่ก็น่าจะรับรองทันสมัยประชุมสมัยนี้ครับ ท่านสมาชิก วันนี้จะเลือกตัวแทน จ านวน ๒ ท่าน  



๓ 
เลือกจากสมาชิกสภาฯ วิธีการเลือกก็เหมือนการเลือกประธานครับ มีผู้เสนอ และมีผู้รับรอง ๒ คน
ครับ 

ประธานสภา ฯ - ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านใดขอเชิญครับ  
นายรักมะณีฯ -  ผมขอเสนอชื่อ ท่าน บุญเลิศ อินทร์ศรีเมือง ครับ 
ประธานสภา ฯ - ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรอง ๑.นายบุญจันทร์ ไชยอุดม  ผู้รับรอง ๒.นางทวี สายสุข  ผู้รับรอง

ครบ  ท่านใดจะเสนออีกขอเชิญครับ 
นายคูณฯ  -  ผมขอเสนอชื่อ ท่าน ชมภู วงษ์จ าปา ครับ 
 ประธานสภา ฯ - ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรอง ๑.นายวีระ หงษ์วงษ์  ผู้รับรอง ๒.นายสมชาย บุญเลิศ   ผู้รับรอง

ครบ สมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกไหมครับ เมื่อไม่มี ก็ถือว่า ท่าน บุญเลิศ อินทร์ศรีเมืองและ
ท่าน ชมภู วงษ์จ าปา ได้รับมอบหมายจากสภาฯให้เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ครับ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา ฯ - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาครับ 
นายรักมะณีฯ -  เรียนท่านประธาน ท่านรองประธาน ท่านปลัด และท่านสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติทุกท่าน

ครับ ผมมีข้อสงสัย กองทุนออมวันละบาท เรื่องระยะเวลาส่งเงินถึงวันที่เท่าไร จะได้แจ้งให้พ่ีน้องใน
ชุมชนทราบและปฏิบัติเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน อยากทราบระยะเวลาการส่งเงินออมวันละบาทส่งถึง
วันไหนครับ 

ประธานสภา ฯ - ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงครับ 
ปลัด อบต.ฯ - กราบเรียนท่านประธาน ท่านรองประธาน และท่านสมาชิกสภาที่เคารพ เรื่องการส่งเงิน
 ออมวันละบาทนั้นผมจ าไม่ได้จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตอบให้นะครับ ตามที่ได้แจ้งรายชื่อพนักงาน 
 อบต.สิงห์โคกตามกรอบอัตราก าลังทั้งหมดมีทั้งหมด ๕๗ อัตรา  มีว่างอยู่ ๖ อัตรา มี ต าแหน่งนัก
 ตรวจสอบภายใน ซึ่งตามโครงสร้างจะต้องมี ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 เนื่องจากเจ้าหน้าที่คนเดิมย้ายไปเทศบาลเกษตรวิสัย  ต าแหน่งนักวิชาการเงิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่คน
 เดินขึ้นไปเป็นหัวหน้าฝ่าย ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เนื่องจากพนักงานคนเดิมย้ายไป อบต.
 แสนสุข ต าแหน่งผอ.กองช่าง ต าแหน่ง ผช.นายช่างโยธา ลาออกเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ส าหรับหมายเลข
 โทรศัพท์อยู่ด้านหลังนะครับท่านใดมีธุรจะติดต่อสอบถามงานส่วนไหนก็ติดต่อได้ตามนี้นะครับ 
นางทวีฯ  - กราบเรียนท่านประธาน ท่านรองประธาน ท่านเลขาฯ และท่านสมาชิกสภาที่เคารพ ฝาก
 ถามท่านประธาน ไปยังผู้บริหารค่ะ ปีงบประมาณ ๖๔ ของหมู่ ๕ ที่ท าถนน คสล.ยังไม่ท า ไม่ทราบว่า
 จะได้ท าหรือไม่ ฝากด้วยค่ะ เพราะว่างบประมาณก็ผ่านไปแล้ว  
ประธานสภา ฯ - มีท่านใดสอบถามอีกหรือไม่ครับจะได้ให้เลขาสภาชี้แจงครั้งเดียวเลยครับ 

ปลัด อบต.ฯ - ส าหรับถนนนะครับ ช่วงที่ผ่านมาซึ่งผมปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ก็ยอมรับนะครับว่าบกพร่อง
 อย่างเรื่องซ่อมแซมถนน ปรับเกรดถนน ก็ไม่ได้ท า ดีหน่อยว่าปีนี้พายุไม่เข้า ซึ่งสาเหตุเนื่องมาจากช่าง 
 ซึ่งคนหนึ่งก็ลาออกแล้ว อีคนหนึ่งก็มาท างาน สี่โมงเช้าก็กลับบ้าน วันจันทร์กับวันศุกร์ก็ไม่ค่อยมา ซึ่ง
 ทั้งปลอบทั้งขู่ก็แล้ว บอกให้ลาออก ไม่ไหวจริงๆ งานโครงสร้างต้องจ้างช่างข้างนอกท าแบบแปลนให้ 
 ถึงได้ท างาน ซึ่งงานที่ท านี้เป็นงานที่เราเบิกตัดปีไว้ตั้งแต่สภาฯสมัยที่แล้ว รวมทั้งถนนของท่านทวี 
 ท่านสมชาย ถนนหมู่ ๗ หมู่ ๑๓  คสล. ๔ เส้น ล่าสุดนี้เอกสารเรียบร้อยแล้ว คิดว่าจะให้ลงนามใน
 สัญญาอาทิตย์นี้ เป็นของปี ๖๔ นะครับ ปี ๖๕ ยังไม่ได้ท าอะไรเลย ผมก็คิดว่าจะให้ช่างที่อ่ืนท าให้ 



๔ 
 อีก เพราะช่างเราไม่ได้เรื่อง ท ามาก็ผิด อย่าง คสล. หมู่ ๑ ค านวณผิด ต้องไปเสียเงินจ้างเขาท าเติมให้
 เต็มอีก ๑๐,๐๐๐ บาท ขนาดเป็น คสล.ซึ่งมีมาตรฐานอยู่แล้วยังค านวณราคาผิด ขุดสระดงหัวนา ถ้า
 ปกติท าไม่ได้หรอกงบประมาณแค่นั้น แต่เขาท าให้เฉยๆ เพราะขุดเฉยๆไม่ได้ซื้อวัสดุ งานอาคารจบ
 เลย ปรับเกรดไม่ใช่ผมไม่บอกนะครับผมบอกไปตั้งแต่ผู้บริหารหมดวาระ บอกให้ท าเรื่องนี้รอก่อนที่จะ
 เกี่ยวข้าว เป็นเดือนก็ไม่เสร็จ แต่กว่าจะท าเสร็จคิวรถก็ไม่ว่าง เมื่อคิวรถว่างก็ขนข้าวเสร็จแล้ว จึงรอไว้
 ก่อน รวมทั้งซ่อมถนนด้วย รวมทั้งคลองห้วยเฒ่าหลิวที่สภาฯจ่ายขาดเงินสะสมให้ ลงท่อระบายน้ า       
 ก็ไม่ได้ท า พอดีถึงหน้าแล้ง ก็คงจะยกเลิกและขอสภาใหม่ รอผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาก่อน ซึ่งผู้บริหาร
 ชุดใหม่ทราบปัญหาเรื่องนี้ดีว่าเรามีปัญหา เรื่องช่าง ซึ่งงบประมาณเรามีแต่ติดปัญหาเรื่องนั้น ซึ่งก็
 รอผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาก่อน เพราะปลัดปฏิบัติหน้าที่นากฯก็ท าได้เท่าที่จ าเป็นเท่านั้น ส่วนงาน
 ด้านนโยบายก็ต้องให้ผู้บริหารมาท า จึงขอน าเรียนให้สภาทราบครับ 
ประธานสภา ฯ - ขอบคุณท่านเลขาสภาฯนะครับ เรื่องเจ้าหน้าที่พนักงานช่างโยธาจริงๆ แล้วผู้ที่จะเข้ามา 
 ท างานในด้านนี้ อยากให้รับเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนต าบลสิงห์โคกจะใส่ใจในเรื่องงานในเขตต าบล เขาเป็น 
 เจ้าหน้าที่มาจากที่อ่ืนเขาจึงไม่ใส่ใจ ซึ่งผมคุยกับช่างต าบลอ่ืนเขาบอกว่าสิงห์โคกพนักงานแผนกช่าง
 โยธา รู้สึกว่าท างานต่ าสุด งานด้านพัฒนาต่างๆ เราก็ไม่เดินเพราะพนักงานไม่ใส่ใจในเรื่องท าแผนงาน
 โครงสร้าง เขียนแปลนต่างๆ ซึ่งงานพวกนี้เป็นงานเร่งด่วน ทางภาครัฐมีงบประมาณมาเขาก็สั่งองค์กร
 ให้จัดท าไว้รองรับ แต่โครงสร้างไม่มี ไม่มีแผนงาน งานรองรับก็ไม่เกิด งบประมาณโอนไปที่ท้องถิ่นอ่ืน 
 สิงห์โคกเราก็เลย ด้อยโอกาสในด้านการพัฒนา ด้านถนนหนทางนะครับ   
นายรักมะณีฯ -  กราบเรียนท่านประธาน ท่านรองประธาน ท่านเลขา และท่านสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติทุก

ท่านตอนนี้มีการก่อสร้างถนน ผมเห็นมีโบกปูนที่ช่วงปลูกต้นทองอุไร แต่ตอนนี้มีพ่ีน้อง สอบถามว่า
หากเขาเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเขาจะได้ไหม เนื่องจากว่าเดียวรถไปท าลายเสียหาย 

ปลัด อบต.ฯ - เรื่องโบกปูนข้างถนนลาดยาง จริง ๆ แล้วก็เป็นสมบัติของ อบต.นะครับ ทางฝ่าย
นักวิชาการเกษตรก็บอกว่าจะเก็บมาไว้ใช้ในโอกาสต่อไป แต่ก็ได้รับรายงานมาเหมือนกันว่าตอนนี้ก็มี
หายไปแล้วบางส่วน ซึ่งก็คงจะเป็นพี่น้องประชาชนน าไปใช้ประโยชน์ แต่ถึงอย่างไรก็ยังเป็นของ อบต.
อยู่นะครับ อีกเรื่องที่สอบถามมาเกี่ยวกับการเก็บเงินออมวันละบาท ผมสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วได้รับ
แจ้งว่าเก็บไปเรื่อย ๆ นะครับ แต่ถ้าให้ดีก็น่าจะไม่ให้เกินสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับ 

ประธานสภา ฯ - ที่ประชุมคงรับทราบนะครับ มีท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีส าหรับวันนี้เรา
ก็ประชุมมาจนครบระเบียบวาระแล้ว การประชุมในครั้งต่อไปรอหนังสือเชิญประชุมนะครับ วันนี้ผม
ขอปิดการประชุมครับ 
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